

Cùng các Ủy Viên *Deepwater Horizon* tham gia Hội Thảo Trực Tuyến Cuộc Họp Công Khai Hàng Năm vào ngày 26 tháng 6

(Đọc câu chuyện này bằng tiếng Việt.)

Hội Đồng Ủy Viên *Deepwater Horizon* sẽ tổ chức cuộc họp công khai hàng năm lần thứ chín thông qua hội thảo trực tuyến vào ngày 26 tháng 6 năm 2024 từ giữa trưa đến 1 giờ chiều theo múi giờ Miền Trung Hoa Kỳ. Hội thảo trực tuyến dành cho tất cả mọi người, chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự và tham gia (xem thông tin đăng ký bên dưới).

Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày thông tin cập nhật về tiến độ được thực hiện bởi Hội Đồng Ủy Viên và của mỗi nhóm trong số bảy Nhóm Thực Hiện của Ủy Viên Khu Vực Phục Hồi. Cuộc họp này cũng sẽ là cuộc họp công khai hàng năm của Nhóm Thực Hiện của Ủy Viên Toàn Khu Vực. Sau khi chúng tôi trình bày, mọi người có thể đưa ra ý kiến.

- Ngày: Ngày 26 tháng 6 năm 2024
- Thời gian: giữa trưa – 1:00 chiều theo múi giờ CT / 1:00 – 2:00 chiều theo múi giờ ET

Đăng ký: Vui lòng [đăng ký hội thảo trực tuyến](#).

Trang đăng ký bao gồm các câu hỏi để xác định quý vị có muốn đăng ký để đưa ra ý kiến bằng lời nói trong cuộc họp công khai hay không. Nếu quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được email bổ sung có nội dung hướng dẫn thêm. Nếu quý vị không chắc chắn về việc có muốn đưa ra ý kiến công khai hay không, quý vị sẽ có cơ hội làm điều đó trong hội thảo trực tuyến.

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được email xác nhận có thông tin về cách tham gia. Chúng tôi khuyên quý vị nên thực hiện [kiểm tra hệ thống GoToWebinar](#) và xem lại [hướng dẫn dành cho người tham dự](#) trước khi tham gia hội thảo trực tuyến. Quý vị sẽ có các tùy chọn để tham gia hội thảo trực tuyến thông qua trình duyệt web hoặc quý vị có thể tải xuống ứng dụng GoToWebinar nếu chưa có.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ webinars@dwhtig.org trước ngày 7 tháng 6 năm 2024 nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, khả năng nghe hoặc nhìn.

Nếu quý vị không thể tham dự cuộc họp công khai, chúng tôi sẽ cập nhật bản trình bày và bản ghi trên trang web Phục Hồi Sau Sự Cố Tràn Dầu Ở Vùng Vịnh, đồng thời gửi email bổ sung kèm theo thông tin này. [Thông tin về cuộc họp công khai hàng năm vào năm ngoái đã được cung cấp](#) ngay sau cuộc họp vào tháng 6 năm 2023.

Xem câu chuyện này bằng tiếng Anh. ([Read this story in English.](#))